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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
นายเชิดพงค์ อัมพุธ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
(เลขานุการสภา) ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565  ลำดับต่อไป ขอเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จุดเทียน ธูป บูชาพระรตันตรัย และกล่าวเปิดประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วม  
(ประธานสภา) ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตรง

กับวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำหรับการประชุมสภาสมัยวิสามัญในวันนี้ ก็จะมีญัตติ 
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนคือ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เพ่ือดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำอย่างเร่งด่วน และเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 
2559 และในวันนี้ท่านสมาชิกสภาก็มาประชุม จำนวน 11 ท่าน แต่ก็ถือว่าครบองค์ประชุม
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมสภาครับ  

 
 /ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร  สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้มีดงันี้  เรื่องแรก  แจ้งเรื่องสมาชิกสภา 
(ประธานสภา) เทศบาลขออนุญาตลาป่วย จำนวน 1 ราย เนื่องจากต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอกคำใต้ 

คือ นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และการ
ประชุมสภาในวันนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ราย ถือว่าครบองค์ประชุมครับ   
เรื่องที่ 2 ขอแจ้งประกาศอำเภอดอกคำใต้ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ          
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำแจ้งว่ามี
ความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2565 ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2565 มีกำหนด 15 วัน เพ่ือขอความเห็นชอบ
จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโรงฆ่าสัตว์และก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ข้อ 89 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง               
(ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 ประกอบคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 222/2565 ลงวันที่  14 
มกราคม 2565 เรื่องมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
อำเภอดอกคำใต้ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2565 ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2565 มีกำหนด 15 วัน ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ทั้งนี้ในการประชุมพิจารณาขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ พิจารณา
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป จึงขอประกาศ        
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ลงนามโดย                 
นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ผมก็ขอแจ้งประกาศอำเภอดอกคำใต้ เรื ่ อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
ให้ที่ประชุมสภาทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อน  เรื่องที่ 3 แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้ดำเนินการจัดทำแผน        
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณนั้นและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้มีมติเห็นชอบและได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
 

/โดยสามารถ... 
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โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล             
บ้ านถ้ำ ณ  สำนั กงานเทศบาลตำบลบ้ านถ้ำ  ทั้ งนี้ รายละเอียดสามารถเปิดดู ได้ที่  
http://www.bantham.go.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน  
ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่องที่ 4 แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตำบล ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
โดยใช้แบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ (Google From) ในระหว่างวันที่ 13 - 19 ตุลาคม  
2565 ซึ่งได้ครบกำหนดแล้วนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2565 ข้อ 1.4 ได้กำหนดไว้ว่า ให้จัดทำประกาศแจ้งผลการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นให้ประชาชนได้ทราบโดยเปิดเผยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประชุมประชาคมสิ้นสุดลง 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำจึงขอแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตำบลต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเตมิครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 โดยมี
ผู้ร่วมแสดงควาคิดเห็น จำนวน 44 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศ        
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ  วันที่  20  ตุลาคม พ.ศ. 2565  เรื่องที่  5 แจ้งเรื่อง 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ตามท่ี 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและประชาคมท้องถิ่นไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในหมวดที่ 5 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ที่ 
http://www.bantham.go.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ วกัน ประกาศ ณ  วันที่  20  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 เรื่องที่ 6 แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แก้ไข ครั้งที่  2 พ.ศ. 2565 ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2566 - 2570) และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้วนั้น        
อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด         
ทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)    
พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2565 ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ซึ่งรายละเอียด
สามารถเปิดดูได้ที่  http://www.bantham.go.th ประกาศ ณ วันที่  27 เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2565 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำทราบ เพ่ือจะได้ประกาศ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ต่อไปผมก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ครับ 

 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565 
   2.1 สมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที ่1 เมื่อวันอังคาร ที ่9 สิงหาคม 2565 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
(ประธานสภา) เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม สำหรับวันนี้ นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2          

ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ขออนุญาตลาป่วยจึงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ได้ จึงขอมอบให้ นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 ซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ และในวันนี้ผม                  
ขอเชิญท่านไดด้ำเนินการแทนประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา เชิญครับ   

นายนาน ราชเนตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภา เขต 1) ประชุมทุกท่าน กระผม นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้ดำเนินการแทน

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ซึ่งได้ลาป่วยจึงไม่สามารถมาทำหน้าที่
ได้ในวันนี้  สำหรับวันนี้ก็จะมีการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3             
ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำ
การตรวจและแก้ไขปรับปรุงรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้สำเนาเอกสารแนบ
ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารไปแล้ว ในที่ประชุมมีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
รายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอขอบคุณ นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในฐานะทีไ่ดด้ำเนินการแทน 
(ประธานสภา) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่         

เชิญครับ ถ้าไม่มี....ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่  9  
สิงหาคม  2565 โปรดยกมือ ครับ   

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง   (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา)           

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย 
(ประธานสภา) สามัญ สมัยท ี่ 3 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่  9 สิงหาคม 2565             

ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระ ข้อ 2.2 ครับ 

   2.2 สมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที ่2 เมื่อวันที ่23 สิงหาคม 2565 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร  ต่อไปเข้าสู่ข้อ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2  
(ประธานสภา) ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่  23 สิงหาคม 2565 สำหรับในวันนี้ประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ขออนุญาตลาป่วยจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สภาได้ จึงขอมอบให้ นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้ดำเนินการแทน
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา เชิญครับ   

นายนาน ราชเนตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภา เขต 1) ประชุมทุกท่าน กระผม นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้ดำเนินการแทน

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาซึ่งได้ลาป่วยจึงไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้ 
สำหรับวันนี้ก็จะมีการรับรองรายงานการประชุมสภา สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที ่23 สิงหาคม 2565  

/ซ่ึงคณะกรรมฯ... 
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ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจและแก้ไขปรับปรุงรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงได้สำเนาเอกสารแนบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารไปแล้ว ในที่ประชุมมีท่านใด
จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอขอบคุณ นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในฐานะทีไ่ดด้ำเนินการแทน 
(ประธานสภา) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่         

เชิญครับ ถ้าไม่มี....ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่  23  
สิงหาคม  2565 โปรดยกมือ ครับ   

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง   (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา)           

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย 
(ประธานสภา) สามัญ สมัยท ี่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565            

ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระท่ี 3 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร   สำหรับเรื่องกระทู้ถามในวันนี้ไม่มี ต่อไปจะเข้าสู่ระเบยีบวาระที่ 4 ครับ 
(ประธานสภา)     
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร   สำหรับเรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วในวันนี้ไม่มี ก่อนจะเข้าสู่ 
(ประธานสภา) ระเบียบวาระท่ี 5 ท่านสมาชิกสภาขอสอบถามเรื่องตัวเลขงบประมาณและรายละเอียดบาง

รายการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เพ่ือจะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับผิดชอบได้แก้ไขตัวเลข
ให้ถูกต้องก่อนที่ประธานจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เพ่ือให้ท่านนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติ
ต่อสภาเพ่ือให้สภาอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป ขอเชิญ นายสุวัจน์ 
แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ  

นายสุวัจน์ แข่งขัน  เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และ 
(สมาชิกสภา เขต 1) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 ก่อนที่ท่านประธานสภาจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 และก่อนที่จะให้สมาชิก
สภาได้อภิปราย ผมขออนุญาตนำเรียนให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบตัวเลขยอดเงินรวมทั้งสิ้นของ
การอนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  13 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
469,300 บาท หรือว่า 496,300 บาท เท่าที่ผมได้รวมยอดมาแล้ว น่าจะเป็นการพิมพ์ตัว
เลขที่ผิดพลาดสลับกันตัวเลขที่ถูกต้องน่าจะเป็นยอดเงินจำนวน 496 ,300 บาท ขอให้
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องช่วยตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือแก้ไขให้ถกูต้องต่อไป ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณ นายสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีหรือ 
(ประธานสภา)  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ยืนยันตัวเลขและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ขอเชิญครับ  
สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และ 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม สิบเอกสมบูรณ์  ธนะสิทธิ์  

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตแก้ไขตัวเลขงบประมาณที่ขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำโรงฆ่าสัตว์จำนวน 13 รายการ           
จาก 469,300 บาท ขอแก้ไขเป็น 496,300 บาท ขอบคุณครบั  

/นายศรีคำ.… 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ทีไ่ดช้ี้แจงรายละเอียดและไดแ้ก้ไขตัวเลขงบประมาณ 
(ประธานสภา) ให้ถูกต้องตามที่ท่านสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้อภิปรายต่อในที่ประชุม 

เมื่อสักครู่ ขอเชิญท่านสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ  
นายสงกรานต์ มากสุก  เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1)  หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสงกรานต ์มากสุก สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 1 ผมก็อยากจะถามว่า (ข้อ 3) ชั้นวางรองเท้าพร้อมที่แขวนรองเท้าบูท ขนาด
กว้าง ๖0 มม. ยาว ๑๒0 มม. สูง ๑๘๘ มม. ที่แขวนรองเท้าบูท 25 คู่ ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น 
จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 19,500 งบประมาณรวม 39,000 บาท ตั้งสูงเกินไปหรือเปล่า 
ถ้าขนาดความสูง 188 มม. นั้น และมี 4 ชั้น ผมก็เข้าใจอยู่  แต่ชั้นสุดท้ายนั้นจะมีใคร       
นำรองเท้าไปวางละครับเพราะสูงขนาดนั้น แล้วราคาที่ไปสืบมาจากท้องตลาด จริง ๆ แล้ว
น่าจะมีภาพหรือแบบมาให้สมาชิกสภาดูเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยนะครับ ซึ่งผมเองก็ยัง
ไม่เคยเห็นชั้นวางรองเท้าที่มีความสูงขนาด 188 มม. ผมก็มีเรื่องที่จะสอบถามเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณท่านสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้อภิปรายต่อที่ประชุม ขอเชิญ 
(ประธานสภา)  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ  
สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสทิธิ์ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล      
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ ผู้อำนวย 

การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมก็ขออนุญาตแก้ไขข้อความ (ข้อ 3) จากเดิม ชั้นวาง
รองเท้าพร้อมที่แขวนรองเท้าบูท ขนาดกว้าง ๖0 มม. ยาว ๑๒0 มม. สูง ๑๘๘ มม.           
ขออนุญาตแก้ไขข้อความใหม่เป็นชั้นวางรองเท้าพร้อมที่แขวนรองเท้าบูท ขนาดกว้าง            
๖0 ชม. x ยาว ๑๒0 ชม. x สูง ๑๘๘ ชม. และขออนุญาตแก้ข้อความ (ข้อ 12) จากเดิม  
โต๊ะรับซากโค-กระบือ โครงสร้างทำจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดกว้าง 1.20 ซม.x ยาว 
2.00 ซม. x สูง 0.60 ซม. ขออนุญาตแก้ไขเป็น โต๊ะรับซากโค-กระบือ โครงสร้างทำจาก
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดกว้าง 120 ซม.x ยาว 200 ซม. x สูง 60 ซม. ก็ขออนุญาตในที่
ประชุมไดแ้ก้ไขข้อความให้ถูกต้องนะครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ก็ขอให้สมาชิกสภาได้แก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามท่ี 
(ประธานสภา) ได้แจ้งต่อที่ประชุม เชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายครับ ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ผมก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระ ข้อที่ 5.1  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่   

5.1 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ     
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพื่อดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำอย่างเร่งด่วน และเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์            
พ.ศ. 2559 จำนวน 13 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 496,300 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืน
หกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  

1. พัดลมอุตสาหกรรมชนิดติดฝาผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่อง 
ละ 5,500 บาท งบประมาณรวม 44,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565  หน้าที่  10 ลำดับที่ 4                                           /2.ถังน้ำ… 
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2. ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ราคาถังละ 
10,000 บาท งบประมาณรวม 40,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 
2564 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 10 ลำดับที ่5  
2. ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ  

1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได ้450 ลิตรต่อนาที ขนาดท่อ 
ส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท งบประมาณรวม  
9,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565  หน้าที่  11 ลำดับที่ 6 

2. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท  
งบประมาณรวม 5,000 บาท (ตู้เหล็กกันน้ำ 2 ชั้น ขนาด 40 x 57 x 25 ซม.) จัดหาโดย
สืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 11 ลำดับที ่7 

3. เครื่องดักจับแมลง ขนาดไม่เกิน 30 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
8,350 บาท งบประมาณรวม 33,400 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก ไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ  
ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่  11  ลำดับที่ 10 

4. ตู้เก็บสารเคม ีขนาดกว้าง 40 ซม. x ยาว 80 ซม. x สูง 150 ซม. จำนวน ๑ ตู้  
ราคาตู้ละ 15,000 บาท งบประมาณรวม 15,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนัก
งบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่  11  ลำดับที่ 11 
3. ครุภัณฑ์อ่ืน จำนวน 7 รายการ  

1. เครื่องทำให้สลบด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 220 V,50 Hz จำนวน 1 ชุด ๆ ละ   
79,000 บาท งบประมาณรวม 79,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1  

2. โต๊ะสแตนเลสสำหรับตัดแต่งซาก ขนาดกว้าง 100 ซม. x ยาว 200 ซม. x สูง  
80 ซม.จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 48,000 บาท งบประมาณรวม 96,000 บาท จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2 
 

/3.ชั้นวาง... 
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3. ชั้นวางรองเท้าพร้อมที่แขวนรองเท้าบูท ขนาดกว้าง ๖0 ชม. x ยาว ๑๒0 ชม.   
x สูง ๑๘๘ ชม. ที่แขวนรองเท้าบูท 25 คู่ ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
19,500 งบประมาณรวม 39,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่  10  ลำดับที่ 3 

4. ชั้นวางเก็บอุปกรณ์ส่วนสะอาด ขนาดกว้าง 20 ซม. x ยาว 120 ซม. x สูง  
150 ซม. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท งบประมาณรวม 15,000 บาท จัดหา
โดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 11      
ลำดับที่ 8 

5. ชั้นวางเก็บอุปกรณ์ส่วนสกปรก ขนาด 20 ซม. x 120 ซม. x 150 ซม.  
จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท งบประมาณรวม 15,000 บาท จัดหาโดยสืบราคา
จากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9 

6. โต๊ะรับซากโค-กระบือ โครงสร้างทำจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดกว้าง 120  
ซม.x ยาว 200 ซม.x สูง 60 ซม. มีล้อเข็น 4 ล้อ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 55,900 บาท 
งบประมาณรวม 55,900 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน 
ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 12 

7. โต๊ะรับซากสุกรโครงสร้างทำจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดกว้าง 80 ซม. x ยาว  
180 ซม. x สู ง 80 ซม. มีล้อเข็น 4 ล้อ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 50 ,000 บาท 
งบประมาณรวม 50,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน 
ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หน้าที ่12 ลำดับที่ 13 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ ข้อที่ 5.1 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของ 
(ประธานสภา) เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

จำนวน 13 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 496,300 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อย
บาทถ้วน) ก่อนที่จะขอสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลและ
แนวทางของหนังสือ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมให้ทุกท่าน   
ไดร้ับทราบ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  

นายสมพันธ์ ธิวงษา   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
(นายกเทศมนตรี) ราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบล    

บ้านถ้ำ ก่อนทีผ่มจะเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
/เพ่ือจัด.… 
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เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา จำนวน 13 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 496,300 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพัน
สามร้อยบาทถ้วน) กระผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผลรายละเอียดแนวทาง ระเบียบ          
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่องการจ่ายเงินสะสม ดังนี้  

หลักการ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 26 ประกอบมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบ าลพ .ศ . 2 5 96  แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 4 ) พ .ศ . 2 5 6 2  และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (ข้อ 89) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงือ่นไข ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชมและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว  

(3) ให้กนัเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยว่าสามเดือนและกัน 
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

เหตุผล  
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นการรองรับการเข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ ตามแผนการตรวจการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือให้สามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จากคณะกรรมการประจำจังหวัดพะเยา และสามารถเปิด
ให้บริการกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ตำบลบ้านถ้ำและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ตลอดจนการยื่น       
ขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ถูกต้อง มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำโรงฆ่าสัตว์ที่ครบตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการจังหวัดอย่างเร่งด่วน อีกทั้งยังเป็นภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลในการเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
 

/โดยอาศัย.... 
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   โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ        
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำอย่างเร่งด่วน จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือ
จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 496,300 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อย
บาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖5 ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้สำรองค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว 
(แต่ ณ ปัจจุบัน กองคลังเทศบาลตำบลบ้านถ้ำยังปิดบัญชีไม่สมบูรณ์ แต่ได้ดำเนินการปิด
บัญชีขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว) โดยมีเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปบริหารได้ (ณ วันที่ 21 
ตุลาคม 2565) จำนวน 22,772,927.69 บาท กระผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผล 
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ 
(ประธานสภา) เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปผมขอเชิญท่านปลัดเทศบาล

ตำบลบ้านถ้ำ ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้และสถานะการเงินการคลัง 
แนวทาง และระเบียบฯ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสะสมของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ  

นางอาสาศิริ ศิริชัย เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม 
(ปลัดเทศบาล) ทุกท่าน สำหรับข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้             

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมแล้วนั้น และเพ่ือเป็นการกระชับเวลา
ดิฉันจะขอเพ่ิมเติมถึงสาเหตุในการขอจ่ายเงินสะสมของเทศบาลในรอบนี้ เนื่องจากว่าตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2559 ก็ได้มีการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยที่กำหนดมาใหม่เพ่ิมเติมให้โรงฆ่าสัตว์เก่าเดิม
ของเราที่ได้ประเมินมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ผ่านการประเมินแต่ในเมื่อเราได้มีการหารือกัน
นอกรอบในระดับหนึ่งแล้วว่าในเมื่อเราก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ใหม่แล้ว เราก็จะไม่ดำเนินการ       
ต่อเติมหรือปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิมและในปัจจุบันนี้ ก็จะได้ดำเนินการปิดโรงฆ่าสัตว์เดิม        
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 แล้วนั้น ซึ่งช่วงนี้จะไม่มีการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เรา เราจะ        
ไม่รับแจ้งฆ่า แล้วสัตว์แพทย์ของเราก็ไม่สามารถที่จะออกใบรับรองให้ใครได้ ถ้ามีการออก        
ใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ รน) นอกเหนือจากนัน้ ถือว่าไมใ่ช่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ และจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นจนกว่าว่าจะได้รับใบอนุญาตในการให้
เปิดโรงฆ่าสัตว์ใหม่ของเรา ซึ่งในการเปิดโรงฆ่าสัตว์ใหม่ในตัวอาคารนั้นก็ก่อสร้างเรียบร้อย
และได้ตรวจรับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกฎกระทรวงที่เขาได้เพ่ิมเติมมานั้น ก็คือ
อุปกรณ์ประกอบครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์ซึ่งได้กำหนดมาเราต้องมีรายการจำนวน 13 รายการนี้ 
เป็นพ้ืนฐาน จึงจะต่อใบอนุญาตให้ได้นะคะ ก็เลยเป็นที่มาของการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมให้โรงฆ่าสัตว์ของเราเพ่ือให้ได้ดำเนินการต่อไปได้ ก่อนที่เราจะ
ได้รับใบอนุญาตนอกจากที่ เราจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ครบพ้ืนฐานตามจำนวน          
13 รายการ นี้แล้วเราจะต้องมีอีกรายการก็คือทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่เราจะขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสมในข้อ 5.2 นี้ เพราะถ้าหลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว เราจะต้องทำหนังสือแจ้งไปยัง
คณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน 9 คน ซึ่งโดยปกติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็น
ประธานแต่ท่านอาจจะมอบอำนาจให้คนอื่นมาเป็นประธานแทนด้วย 

/แต่ใน.... 
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แต่ในระดับจังหวัด 9 คน ที่เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่จะต้องเข้ามาตรวจโรงฆ่าสัตว์อีก      
ครั้งหนึ่ง ถ้าผ่านการตรวจตรงนั้นแล้วเราถึงจะเปิดโรงฆ่าสัตว์ต่อไปได้ ระยะเวลาน่าจะราว ๆ
ไม่น่าจะเกินสองเดือนเราก็สามารถจะเปิดโรงฆ่าสัตว์ของเราได้ ก็ขอนำเรียนไว้เบื้องต้นให้ที่
ประชุมสภาได้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อน นะคะ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงสถานะการเงินการคลัง แนวทาง และระเบียบฯ หนังสือ
(ประธานสภา)  สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ ให้ทีป่ระชุมไดร้บัทราบ ต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบล 

บ้านถ้ำ ได้เสนอญัตติ ข้อ 5.1 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
จำนวน 13 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 496,300 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อย
บาทถ้วน) ผู้เสนอ นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ขอเชิญครับ  

นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
(นายกเทศมนตรี) ราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบล 

บ้านถ้ำ ขอเสนอญัตติข้อ 5.1 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำอย่างเร่งด่วน และ
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  จำนวน 13 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้ งสิ้น  496,300 บาท           
(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  

1. พัดลมอุตสาหกรรมชนิดติดฝาผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่อง 
ละ 5,500 บาท งบประมาณรวม 44,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565  หน้าที่  10 ลำดับที่ 4                                        

2. ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ราคาถังละ 
10,000 บาท งบประมาณรวม 40,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 
2564 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 5  
2. ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ  

1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได ้450 ลิตรต่อนาที ขนาดทอ่ 
ส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท งบประมาณรวม  
9,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2565  หน้าที่  11 ลำดับที่ 6 

2. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท  
งบประมาณรวม 5,000 บาท (ตู้เหล็กกันน้ำ 2 ชั้น ขนาด 40 x 57 x 25 ซม.) จัดหาโดย
สืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 7 
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3. เครื่องดักจับแมลง ขนาดไม่เกิน 30 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
8,350 บาท งบประมาณรวม 33,400 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก        
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ  
ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่  11  ลำดับที่ 10 

4. ตู้เก็บสารเคม ีขนาดกว้าง 40 ซม. x ยาว 80 ซม. x สูง 150 ซม. จำนวน ๑ ตู้  
ราคาตู้ละ 15,000 บาท งบประมาณรวม 15,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนัก
งบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่  11  ลำดับที่ 11 
3. ครุภัณฑ์อ่ืน จำนวน 7 รายการ  

1. เครื่องทำให้สลบด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 220 V,50 Hz จำนวน 1 ชุด ๆ ละ   
79,000 บาท งบประมาณรวม 79,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1  

2. โต๊ะสแตนเลสสำหรับตัดแต่งซาก ขนาดกว้าง 100 ซม. x ยาว 200 ซม. x สูง  
80 ซม.จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 48,000 บาท งบประมาณรวม 96,000 บาท จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2 

3. ชั้นวางรองเท้าพร้อมที่แขวนรองเท้าบูท ขนาดกว้าง ๖0 ชม. x ยาว ๑๒0 ชม.   
x สูง ๑๘๘ ชม. ที่แขวนรองเท้าบูท 25 คู่ ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
19,500 งบประมาณรวม 39,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่  10  ลำดับที่ 3 

4. ชั้นวางเก็บอุปกรณ์ส่วนสะอาด ขนาดกว้าง 20 ซม. x ยาว 120 ซม. x สูง  
150 ซม. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท งบประมาณรวม 15,000 บาท จัดหา
โดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 11      
ลำดับที่ 8 

5. ชั้นวางเก็บอุปกรณ์ส่วนสกปรก ขนาด 20 ซม. x 120 ซม. x 150 ซม.  
จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท งบประมาณรวม 15,000 บาท จัดหาโดยสืบราคา
จากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9 
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6. โต๊ะรับซากโค-กระบือ โครงสร้างทำจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดกว้าง 120  
ซม.x ยาว 200 ซม.x สูง 60 ซม. มีล้อเข็น 4 ล้อ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 55,900 บาท 
งบประมาณรวม 55,900 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน 
ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 12 

7. โต๊ะรับซากสุกรโครงสร้างทำจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดกว้าง 80 ซม. x ยาว  
180 ซม. x สู ง 80 ซม. มีล้อเข็น 4 ล้อ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 50 ,000 บาท 
งบประมาณรวม 50,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน 
ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 13 ขอสภาไดโ้ปรดพิจารณา ครับ  

นายศรีคำ อินตะ๊สาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก่อนทีจ่ะให้สมาชิกสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ประธานสภา) อนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมานั้น ผมจะให้ทาง

สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในการขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสมในครั้งนี้ ขอเชิญครับ  

นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 2) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิก 

สภาเทศบาล เขต 2 ผมก็อยากจะนำเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีว่าช่วงที่โรงฆ่าสัตว์ปิด 
ท่านมีแนวทางการจัดการอย่างไรบ้าง ถ้าหากจะเกิดผลกระทบต่อพ่ีน้องชาวตำบลบ้านถ้ำ      
ในเรื่องของการงดฆ่าสัตว์ที่ได้รองรับตรงนี้ให้กับชาวบ้านว่าจะไปฆ่าตรงจุดใด ท่านมีแนวคิด
อย่างไรบ้างครับ และอีกเรื่องที่ผมอยากจะสอบถาม คือ รายการครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติ จำนวน 
13 รายการ (ข้อที่ 5) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง 
ราคาถังละ 10,000 บาท งบประมาณรวม 40,000 บาท กรณีจัดซื้อถังน้ำมา 4 ถัง นั้น 
ท่านจะนำถังน้ำไปวางไว้กลางแดดหรือครับท่านไม่มีฐานรองรับถังเลยหรือถ้าท่านไม่ได้         
ตั้งงบประมาณรองรับไว้ แล้วท่านจะทำอย่างไร แล้วที่มีอยู่เดิมแล้ว 2 ถัง ท่านจะเอาไปรวม
กับ 4 ถัง หรือไม่ครับ และในจุดที่ว่าที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้าหากท่านไม่มีแนวทางรองรับก็คือ
ตอนนี้เทศบาลตำบลบ้านถ้ำจะไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกตัวอย่างที่สหกรณ์        
โคขุนดอกคำใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ ก็ไม่ได้มาตรฐานก็ไม่สามารถออกใบให้ได้ แล้วจะให้
ผู้ประกอบการไปฆ่าตรงไหนในเมื่อตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน ก็มาใช้บริการในพ้ืนที่
ตำบลบ้านถ้ำ ท่านจะให้คำตอบและคำชี้แนะให้ผู้ประกอบการไปฆ่าท่ีไหน ในช่วงระหว่างทีร่อ  
ประมาณสองเดือน หลังจากที่ท่านได้เสนอมาให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณาอนุมัตินั้น ท่าน
สามารถรับรองได้หรือไม่ว่าเขาจะอนุญาตให้เปิดได้ ถ้าหากว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วใคร           
จะรับผิดชอบครับ ผมก็มีเรื่องจะสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  
(ประธานสภา)  ครับ 
นายสมพันธ์ ธิวงษา    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
(นายกเทศมนตรี) ราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบล 

บ้านถ้ำ ก็ขอขอบคุณ ท่านกฤษพันธ์ ผดุงศร ที่ได้ให้คำเสนอแนะ  
/เรื่อง... 
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เรื่องแรกสมาชิกสภาก็ได้พูดคุยกันว่าโรงฆ่าสัตว์จะถูกปิดวันนี้ ก็คือวันที่ 9 พ.ย. 65 เพราะว่า
เราไม่ได้ต่อใบอนุญาตแล้ว ก็จะรอต่อใบอนุญาตที่โรงฆ่าสัตว์ที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใน
ส่วนของการวางแผนนั้น ผมก็ได้คุยกับท่าน ผอ.กองสาธาฯ แล้ว ส่วนรายละเอียดผมก็จะได้
ให้ท่าน ผอ.กองสาธาฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ผมก็จะให้
เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการส่วนเรื่องที่สอง เรื่องฐานรองถังน้ำ ทั้ง 4 ถัง ผมก็จะให้ทาง ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงว่าจะหาแหล่งงบประมาณมาจากไหน สำหรับเรื่องที่สาม กรณีถ้าหาก
ว่าเราปิดโรงฆ่าสัตว์ไปแล้วเทศบาลจะมีมาตรการอย่างไร ถ้าหากผู้ประกอบการจะฆ่าแล้วจะ
ให้เขาไปฆ่าตรงจุดไหนนั้น ผมจะได้มอบให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และ
เรื่องกรณีท่ีว่าถ้าหากกรรมการจังหวัดไม่รองรับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะมีแนวทาง
อย่างไรบ้างนั้นก็คือเมื่อครั้งก่อน คณะกรรมการจากจั งหวัดเขาก็ได้เข้ามาตรวจแล้ว 
กรรมการฯ ก็ตำหนิเราว่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำไม่มีทางเข้าสำหรับนำสัตว์        
มาลงในวันนี้ก็ได้เสนอโครงการก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยใช้งบประมาณ
จำนวน 98,900 บาท เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงทางคณะกรรมการก็ได้มาตรวจแล้วทาง
คณะกรรมการก็ได้แจ้งให้เทศบาลแก้ไขก็คือประตู ผมก็ได้มอบให้ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วและในส่วนครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการนี้เราก็ได้ดำเนินการจัดหา
ตามที่คณะกรรมการได้แนะนำบอกกล่าวมา ถ้ามีครบตามที่คณะกรรมการบอกมา ผมว่า
ได้รับการอนุญาตให้แน่นอน เพราะผมได้สอบถามในการประชุมที่ผ่านมา ถ้าเรามีครบตามที่
คณะกรรมการได้แนะนำมาพร้อมกับทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์ถ้าเราได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการก็จะได้เข้ามาตรวจอีกรอบก็คงไม่มีปัญหาอะไร ทาง
คณะกรรมการก็จะให้ใบอนุญาตแน่นอนครับ เพราะผมก็ได้คุยกับทางคณะกรรมการแล้ว 
ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา)   
สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และ 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม สิบเอกสมบูรณ์  ธนะสิทธิ์  

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมก็ขออนุญาตที่ประชุมได้ชี้แจงเพ่ิมเติมตามที่
ท่านนายกฯได้มอบหมาย ก็ขอนำเรียนในที่ประชุมเรื่องโรงฆ่าสัตว์เของเทศบาลที่ก่อสร้างใหม่ 
ทางคณะกรรมการระดับจังหวัดเขาก็ได้เข้าตรวจอย่างต่อเนื่อง มีการแจ้งมาทางเทศบาลเป็น
หนังสือ บางทีก็เข้ามาตรวจให้คำแนะนำอย่างไม่เป็นทางการก็มี อย่างล่าสุดก็เข้ามาตรวจให้
คำแนะนำก็คือต้องให้มีครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ที่ได้เสนอสภาในวันนี้คณะกรรมการก็
ได้ให้คำแนะนำให้ความเห็นว่าต้องมี 13 รายการนี้ก่อนจึงจะต้องมีทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ด้วย       
ในส่วนของชั้นวางรองเท้าก็ไม่มีปัญหา และในส่วนของถังน้ำขนาดความจุ 2 ,500 ลิตร  
จำนวน 4 ถัง ปัจจุบันมีอยู่ 2 ถัง เป็นถังเดิมที่เราได้จัดซื้อมาตามภารกิจก่อนนะครับ ตรงนี้
ผู้รับเหมาก็ได้มาติดตั้งก่อนแล้วคณะกรรมการได้มาตรวจทีหลัง ก็ได้ให้คำแนะนำว่านอกจาก
ถังน้ำที่เรามีอยู่สองถัง ก็ให้เอาถังน้ำสองถังมาไว้ด้านบนและอีกสองถังที่เหลือเราก็จะนำมาทำ
ถังสำรองน้ำข้างล่างเพราะปัจจุบันนี้เราได้ปั๊มน้ำ สูบน้ำประปา มาจากท่อเมนส์โดยตรงเลย
แล้วน้ำที่ชาวบ้านใช้จะไหลไม่ค่อยแรงก็เลยจะเอาถังสองถังไปสำรองน้ำไว้ด้านล่างเพ่ือใส่น้ำ
ให้เต็มถังทั้งสองถังแล้วค่อยปั๊มให้น้ำขึ้นแท้งด้านบนไปหาถังอีกสี่ถังถึงจะปล่อยน้ำลงมาได้         
ที่โรงฆ่า ในส่วนของเรื่องฐานรองถังน้ำก็จะใช้งบประมาณจากวัสดุก่อสร้างซึ่งก็คงไม่แพง
เท่าไหร่ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหินคลุกอยู่ด้านล่าง  

/ส่วนฐาน.... 
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ส่วนฐานรองเราก็มาเทเพ่ือทำฐานรองรับถังน้ำก็สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ตั้งไว้ใน
กองสาธารณสุขได้อยู่และในช่วงระหว่างรอช่วงโรงฆ่าสัตว์ปิดก็ได้อธิบายในส่วนของ
ผู้ประกอบการในที่ประชุมและได้ชี้แจงให้ทราบเหตุผลความจำเป็นต่าง ๆ ไปแล้ว และ
ผู้ประกอบการก็ได้รับทราบ โดยเราจะปิดโรงฆ่าในช่วงระหว่างนี้ก็ไม่สามารถจะฆ่าสัตว์ได้         
ไม่ว่าจะเป็น หมู วัว ควาย ก็เลยแนะนำให้ผู้ประกอบการ ไปหาโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ใกล้เคียงก็
ได้แนะนำไปที่บ้านจำไก่ซึ่งเป็นโรงฆ่าหมูและในส่วนของ   วัว ควาย ก็ให้ไปประสานของโรง
ฆ่าท่ีเทศบาลเมืองพะเยา ก็ให้ผู้ประกอบการไปฆ่าที่โน่นก่อนนะครับ ถ้าหากคณะกรรมการมา
ประเมินก่อนสิ้นปีนี้ ถ้าไม่ติดขัดปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างถ้าขอยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้
ทัน ซึ่งที่ท่านเป็นห่วงขั้นตอนการยื่นเรื่องการขออนุญาตไปยังจังหวัด ซึ่งผมก็ได้ประสานไปยัง
ปศุสัตว์จังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัด เป็นคนลงนาม
เซ็นต์ใบอนุญาตซึ่งทางจังหวัดเป็นห่วงเรา ซึ่งทางจังหวัดก็ยินดีที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำ 
เพราะเขาก็ได้เห็นความตั้งใจของเราอยู่นะครับ ถ้าหากเราทำตามขั้นตอนตามที่จังหวัด
แนะนำมา จังหวัดก็จะพาคณะกรรมการมาตรวจดูและพิจารณาออกใบอนุญาตให้เรา เพราะ
เห็นแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนและก็อยากให้โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลถูก
สุขลักษณะมีปศุสัตว์ดูแลอย่างถูกต้อง จังหวัดก็เป็นห่วงตรงนี้  ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วทาง
คณะกรรมการมาตรวจสอบก็จะได้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาได้ไปร่วมตรวจสอบด้วยกัน ถ้า
จะให้ถูกต้องตามาตรฐานจริง ๆ ยังมีอีกหลายส่วนที่เราจะต้องนำไปใส่ไว้ในโรงฆ่าสัตว์ซึ่ง
ขั้นต้นก็อย่างที่ท่านปลัดเทศบาลได้นำเรียนไปว่าพ้ืนฐานก็ขอให้มีครุภัณฑ์เบื้องต้น จำนวน 
13 รายการ เท่านี้ก่อน ทางจังหวัดจึงจะอนุมัติออกใบอนุญาตให้เปิดได้นะครับ หลังจากนั้น
ถ้าจะมีอุปกรณ์อะไรมาติดตั้งเพ่ิม ก็คงจะต้องมานำเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อต่อไป ผมก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเทา่นี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณทาง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา)  
นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และ 
(สมาชิกสภา เขต 2) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิก 

สภาเทศบาล เขต 2 ที่จริงการตั้งงบประมาณของโครงสร้างพ้ืนฐานผมก็อยากให้บรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติไปเลยก็อยากจะให้สร้างแบบที่มีคุณภาพ ผมก็ไม่อยากบอกว่าให้ทำแล้วค่อยมา
ซ่อมแซมภายหลังเมื่อเราทำแล้วจะต้องให้มันดูดี ไม่ใช่ว่าทำไปแล้วมีคนมาตำหนินะครับ 
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนหรือว่าก่อสร้างฐานรองถังไว้กรองที่กรองน้ำทั้ง        
หกถังนั้น ผมก็อยากจะให้เป็นกิจลักษณะให้มันถูกต้อง เวลามีผู้ตรวจมาดูก็จะได้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพราะว่ามันจะได้เปิดเร็ว ๆ ตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอนาคต
ข้างหน้า ตรงนี้ที่ผมเป็นห่วงนะครับ ถ้าท่านจะบรรจุตัวนี้ขึ้นมาใหม่ก็สามารถบรรจุได้
เพราะว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ถ้าหากท่านจะทำเพราะผมก็เป็นห่วง ถ้าหากไปใช้            
งบประมาณซ่อมแซมแล้วมันใช้งบเยอะก็จะเหลือบ่ากว่าแรงท่าน เพราะงบประมาณอาจจะ
ตั้งไว้ไม่เยอะ  ผมก็ขออนุญาตเสริมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา)  
 

/นายกฤษณพันธ.์... 
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นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และ 
(สมาชิกสภา เขต 2) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิก  

สภา เทศบาล เขต 2 ผมขออนุญาตถามท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ว่าท่านไม่ติดใจนะครับ 
ถ้าไม่ติดใจผมก็จะยกมือให้ ตงที่ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นฐานรองถังเก็บน้ำรวมทั้งที่มุงที่ทำ
ให้ครอบคลุมและดูแลเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ท่านจะไม่บรรจุโครงการเพ่ิม 
ในวันนี้ใช่ไหมครับ เพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญ สมมุติว่าถ้าหากมีสิ่งปนเปื้อนตกลงไปในถังน้ำ
ก็จะทำให้คุณภาพของน้ำลดลง ถ้าหากท่านบรรจุไว้ ผมก็จะยกมือให้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอเชิญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ  
(ประธานสภา)  
สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ ในส่วนของฐานรองถังน้ำที่เป็นเหล็กนั้น ผมก็จะบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุ 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ก่อสร้างทีต่ั้งงบประมาณไว้ในกองสาธาฯ ก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ ขอบคุณครับ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นะครับ ในที่ประชุมก็เป็นอันเข้าใจตรงกันตามท่ี 
(ประธานสภา)  ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงไปแล้ว ตามท่ีสมาชิกสภาได้อภิปรายกันมา 

พอสมควรแล้ว ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อย่างเร่งด่วนและ
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จำนวน 13 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 496,300 บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอ โปรดยกมือ ครับ  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง   (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา)           

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบล 
(ประธานสภา) บ้านถ้ำ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือดำเนินการ

แก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อย่างเร่งด่วนและเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2559 จำนวน 13 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 496,300 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพัน
สามร้อยบาทถ้วน) ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระข้อ 5.2 ครับ 
5.2 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพื่อ 
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อย่างเร่งด่วนและ
เพื่อให้เป็นไปตากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 13.6 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 27.20 
ตารางเมตร พื้นที่หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา จำนวน 1 
โครงการ เป็น เงินจำนวน 98 ,900 บาท (เก้าห ม่ืนแปดพั น เก้าร้อยบาทถ้วน )  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที ่7  
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระข้อ 5.2 ก่อนที่จะขอสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงิน             
(ประธานสภา)  สะสมของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ได้ชี้แจงหลักการ 

และเหตุผล ที่ได้เสนอญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมให้ทุกท่านได้รับทราบ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  

นายสมพันธ์ ธิวงษา  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
(นายกเทศมนตรี) ราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบล    

บ้านถ้ำ ก่อนที่ผมจะเสนอญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบล          
บ้านถ้ำ เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อย่างเร่งด่วน 
และเพ่ือให้เป็นไปตากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 13.6  เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 27.20 ตาราง
เมตร พ้ืนที่หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน
จำนวน 98,900 บาท (เก้าหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กระผมขอชี้แจงหลักการและ
เหตุผลในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ดังนี้  

หลักการ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 26 ประกอบมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ .ศ . 2596   แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  14 ) พ .ศ . 2562  และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 

ตำบลบ้านถ้ำให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นการรองรับการเข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ ตามแผนการตรวจการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือให้สามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จากคณะกรรมการประจำจังหวัดพะเยา โดยผลตรวจการ
ประเมินจากคณะกรรมการประจำจังหวัดพะเยาพบว่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  ไม่
เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  จึงแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ในส่วนของโรงฆ่าสัตว์ (ใหม่) 
ทางเข้าด้านหลังอาคารซึ่งมีความลาดชันเกินไปไม่สามารถนำสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์ได้ จึงแนะนำ
ให้ปรับพ้ืนที่และสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือการเคลื่อนย้ายสัตว์ ลงจากพาหนะขนส่ง
สัตว์ที่เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงาน ให้สะดวก 
รวดเร็ว และป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน  

  โดย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดังนั้น เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ         
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำอย่างเร่งด่วน จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
 

/เพ่ือจ่าย.... 
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เพ่ือจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 98,900 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อย        
บาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖5 ประกอบกับ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้สำรองค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว 
(แต่ ณ ปัจจุบัน กองคลังเทศบาลตำบลบ้านถ้ำยังปิดบัญชีไม่สมบูรณ์แต่ได้ดำเนินการปิดบัญชี
ขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว) โดยมีเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปบริหารได้ (ณ วันที่ 21 ตุลาคม  
2565) จำนวน  22,772,927.69 บาท กระผม ขอชี้แจงหลักการและเหตุผล ระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ที่ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลและระเบียบฯ  
(ประธานสภา) หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ได้เสนอญัตติข้อ 5.2 เพ่ือให้สภาได้พิจารณา ขอเชิญครับ  
นายสมพันธ์ ธิวงษา  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
(นายกเทศมนตรี) ราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบล    

บ้านถ้ำ ผมขอเสนอญัตติข้อ 5.2 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
อย่างเร่งด่วน และเพ่ือให้เป็นไปตากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 13.6 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 27.20  
ตารางเมตร พ้ืนที่หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 โครงการ  
เป็นเงินจำนวน 98,900 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565  หน้าที่ 7 ขอสภาไดโ้ปรดพิจารณา ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ประธานสภา) อนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอมานั้ น         

ผมจะได้ให้สมาชิกสภาได้อภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในการขออนุมัติจ่าย          
เงินสะสมในครั้งนี ้ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ครับ  

นายสงกรานต์ มากสุก  เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และ  
(สมาชิกสภา เขต 1) หวัหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 ผมก็อยากจะสอบถามที่ประชุมว่างบประมาณ 98,900 บาท แต่ผมมาดู
ตัวเลขในเอกสารทั้งสองแผ่นหลังรวมกันแล้วตัวเลขไม่ตรงกัน อย่างหน้าแรก ตัวเลขรวม          
ค่าวัสดุจะเป็น 50,566.50 บาท และหน้าที่ 2 ตัวเลขค่าวัสดุจะเป็น 25 ,662.80 บาท          
ถ้ารวมกันแล้วไม่ถึงเก้าหมื่นกว่าบาท ตัวเลขจะผิดพลาดหรือเปล่าครับ เพราะท่านบอกว่า
งบประมาณ 98,900 บาท แต่ที่ผมรวมแล้วงบประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาท ผมก็ขอสอบถาม
ไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณท่านสงกรานต์ มากสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์ ธิวงษา  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
(นายกเทศมนตรี) ราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบล   

บ้านถ้ำ ผมขอขอบคุณท่านสงกรานต์ มากสุก ที่ได้สอบถามมา คือ เอกสารแบบแปลนขอให้ดู
ตรงแบบ ปร.5 โดยให้นำค่าวัสดุบวกกับค่าแรง แล้วคูณกับค่า Factor F ก็จะได้จำนวนเงิน 
เก้าหมื่นกว่าบาทนะครับ ตามประมาณการก่อสร้าง จำนวน 98,900 บาท ครับ  

/นายศรีคำ…. 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายกฤษณพนัธ์ ผดุงศร เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 2) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายกฤษณพันธ์  ผดุงศร สมาชิก 

สภาเทศบาล เขต 2 ผมมีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดหาผู้รับจ้างก็ขอให้จัดหาผู้ที่มีคุณภาพ และ
มีความชำนาญ เพราะจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ถ้าทำไม่ดีทางจังหวัด
มาเห็นก็จะไม่ด ีผมก็ขออนุญาตนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร  ขอบคุณท่านกฤษณพันธ์  ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ที่ได้เสนอแนะ มีสมาชิกสภา 
(ประธานสภา) ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี.....ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลถ้ำ เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อย่างเร่งด่วน และเพ่ือให้เป็นไปตากฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โครงการ
ก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 13.6  
เมตร หรือมี พ้ืนที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 27.20 ตารางเมตร พ้ืนที่หมู่  4 ตำบลบ้านถ้ำ          
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน 98,900 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อย 
บาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1 พ.ศ. 2565 หน้าที่  7 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้เสนอต่อที่ประชุมสภา โปรดยกมือ ครับ  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง   (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา)           

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบล 
(ประธานสภา) บ้านถ้ำ เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อย่างเร่งด่วน 

และเพ่ือให้เป็นไปตากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 13.6  เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 27.20 ตาราง
เมตร พ้ืนที่หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน 98,900 
บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล  
บ้านถ้ำ) ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ครับ  

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ  
(ประธานสภา) 
สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล           
(ผอ.กองสาธารณสุข) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ ผู้อำนวย  

การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมสภา สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ 
ผมได้ไปร่วมประชุมกับทางอำเภอและได้มีท่าน สส. ได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็เป็นนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารขยะเปียกเมื่อวานก็จะมีการพูดถึงกิจกรรมขยะเปียก        
ลดโลกร้อนและก็ได้มีการมอบถังขยะเปียกมาให้ทุกตำบลและทุก อปท. ตำบล ละ 50 ถัง   

/ในส่วน... 
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ในส่วนของตำบลบ้านถ้ำ ผมก็ไปรับมาเมื่อวานแล้วก็เก็บไว้ที่ด้านล่างและก็จะได้มอบให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน โดยได้มอบนโยบายมาว่าผู้นำทำก่อนนะครับ และให้
ดำเนินการภายในเดือนนี้ ผมก็ขออนุญาตนำเรียนให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ เพราะว่าได้ไป
รับนโยบายมาเมื่อวานให้ทำกิจกรรมขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน 100 เปอร์เซนต์  
โดยเริ่มจากผู้นำทำเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ได้ร่วมกับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลครบทุกศูนย์เรียบร้อยแล้ว 
และทางท่านนายกเทศมนตรีก็ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ไปทำให้ก่อนแล้วนะครับ ก็ยังคงเหลือท่าน
รองนายกฯ ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขาฯ และท่านสมาชิกสภา ถ้าเลิกประชุมสภาแล้วก็ขอเชิญ
ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทำการรับมอบถังขยะและถ่ายรูปพร้อมกันที่ด้านล่าง 
ผมก็ได้มอบให้เจ้าหน้าจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับ และตามเอกสารที่ผมได้แจกให้กับทุกท่านก็
ขอให้ท่านได้นำไปศึกษา อย่างเมื่อวานก็ได้มอบถังสีดำให้กับโรงเรียนอนุบาลฯ เจาะก้นถังไว้
เรียบร้อยแล้ว ท่านก็แค่นำถังไปไว้ที่บ้านและขุดหลุมไปฝัง ถ้ามีสี่ส่วน  ก็ฝังสามส่วนแล้วให้
โผล่มาหนึ่งส่วน และมีฝาปิดด้วย เป็นโครงการที่เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกลดคาร์บอนของ
กระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าร่วมลงนามสัญญาเซ็น MOU กับทางสหประชาชาติว่าเราจะร่วม
ลดก๊าซคาร์บอนของโลกกระทรวงมหาดไทยก็เลยเอากิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนมาให้
เราทำ ให้ทุกครัวเรือนไปขุดหลุม โดยนำขยะเปียกเศษอาหาร เศษน้ำแกง ใส่ไว้ในถังนี้แล้วก็
ปิดฝาไว้ ถ้ามันเต็มถังแล้วก็ถอดออกและไปขุดหลุมฝังที่อ่ืน หลุมที่ใส่ขยะถ้ามันเน่าเราก็
นำเอาต้นไม้มาปลูกเพ่ือเป็นปุ๋ยของต้นไม้ได้นะครับ เราก็ไปทำจุดใหม่แล้วเอาขยะไปใส่
จะต้องปิดฝาเพ่ือไม่ให้ก๊าซมันลอยออก ก๊าซไข่เน่า ก๊าซที่เหม็น ๆ กลิ่นขยะเพ่ือไม่ให้มันลอย
ออกเพราะมันเป็นก๊าซที่ไปสร้างภาวะเรือนกระจกอันนี้ก็เป็นที่มาของฝาขยะนะครับ ขั้นตอน
ต่อไปก็จะเชิญผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาประชุมเพ่ือจะไปขับเคลื่อนในส่วนของทาง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ไดร้ับนโยบายมาเหมือนกัน และหลังจากนี้ก็จะได้ลงชุมชนเพ่ือไปแจ้งและ
อธิบายให้ชาวบ้านได้ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับ เพราะว่าต้องมีการรายงานข้อมูลทุกวัน          
ในเวปไซต์ของกรมฯ และท่านผู้ว่าฯ ท่านก็ให้ความสำคัญ ท่านก็จะได้เข้ามาดูทุกวันเพราะว่า
เป็นตัวชี้วัดการทำงานของผู้ว่าฯ ท่านก็เลยมอบนโยบายนี้ให้ อปท.ทุกแห่งช่วยกันขับเคลื่อน
จริง ๆ เราก็คุยกันตลอดในส่วนของงานสาธารณสุขฯ และบริบทของท้องถิ่นแต่ละแห่งก็ไม่
เหมือนกันแต่เป็นนโยบายที่เราต้องทำ โดยเราทดลองทำที่บ้านและก็แนะนำคนข้างบ้านให้ทำ
ด้วยนะครับ ในส่วนของเทศบาลที่งานสาธารณสุขรับผิดชอบก็คงจะรับนโยบายจากท่าน
นายกฯ และลงชุมชนเพ่ือไปชี้แจงทำความเข้าใจให้ชุมชนได้รับทราบ แต่เราก็มีโครงการที่ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติ อาจจะหางบประมาณเพ่ือมาจัดซื้อถังขยะให้กับครัวเรือนที่ไม่มีงบประมาณ
ในการจัดซื้อนะครับ แต่ถ้าหากท่านไปแนะนำชาวบ้าน ถ้ามีถังที่มีอยู่ในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วก็
สามารถนำมาทำได้และมีฝาปิดก็สามารถทำได้ แต่ถ้าไม่มีฝาปิดก็สามารถนำแผ่นกระเบื้อง
แผ่นเรียบมาตัดทำเป็นฝาปิดก็ได้ครับ ถ้าเป็นไม้ตัดแปะก็แนะนำว่าให้เรานำพลาสติกหุ้มไว้
เสียก่อน เพราะว่ากลิ่นมันอาจจะระเหยออกได้หรือใช้วัสดุอ่ืน ๆ มาดัดแปลงเพ่ือไม่ให้มัน
ระเหยออกมาได้ ถ้าไม่มีจริง ๆ ก็ให้นำไม้มาสานแล้วเอาพลาสติกหุ้มนำมาปิดฝาก็ได้ครับ ผม
ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ในที่ประชุมนะครับ หลังจากเลิกประชุมแล้ว ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาไป
รับมอบถังขยะเปียกพร้อมถ่ายรูปร่วมกันนะครับ ผมก็ขอนำเรียนเรื่องนโยบายเรื่องถังขยะ
เปียกให้ทีประชุมรับทราบเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ   
(ประธานสภา) 

/นายกฤษณพันธ์.... 
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นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร  เรียนท่านประธานสภา  นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 2) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ผมนายกฤษณพันธ์  ผดุงศร  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็อยากจะฝากท่านประธานสภาไปยังท่านนายกเทศมนตรี        
ที่ผ่านมาในการทำงานของทางผู้บริหารมักจะทำงานแบบผิด ๆ ถูก ๆ คือ ผมบอกตรง ๆ เลย 
ยกตัวอย่างบางครั้งท่านนายกฯ ไปหาผม ๆ ก็จะให้คำเสนอแนะไปว่าการพิพาทคดีอะไรก็ตาม
ผมจะไม่ให้ท่านนายกฯ หรือว่านักการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวแตพ่อดีเดือนสองเดือนที่ผ่านมานั้น  
ผมจะขออนุญาตพาดพิงถึงบุคคลที่สามนะครับ ก็คือท่านรองฯสมบูรณ์ แข่งขนั ไปขอลายเซ็น
จากนางลัดดา ไชยวุฒิ เพราะว่านางลัดดาเป็นคนมาบอกผมเองว่า ท่านรองสมบูรณ์ไปขอ
ลายเซ็นนางลัดดา แล้วเจ้าตัวไม่อนุญาต ท่านรองสมบูรณ์ก็บอกว่าเป็นเพราะว่าท่าน 
สท.กฤษณพันธ์ ไม่ให้เซนหรือเปล่า ตรงนี้ที่จริงตัวผมเองไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ที่จะไปบังคับ
เจ้าหน้าที่นะครับ บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาได้เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นสัดเป็นส่วน ทุกสิ่ง
ทุกอย่างในการประชุมสภา ผมมักจะมากลั่นกรองให้ผู้บริหารเพ่ือไม่ให้ทำผิดแม้แต่เจ้าหน้าที่
ก็ไม่อยากให้ทำผิด เพราะถ้าทำผิดพลาดไปแล้วมีการฟ้องร้องขึ้นมาจะทำให้เสียหน้าเสียตา 
ทั้งทีมทั้ง 17 คนนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ถ้าจะมาว่าให้ผม ผมก็ว่ามันไม่ถูกต้อง  
ที่ผ่านมานั้นถ้าจะเจอตัวผมก็น้อยที่สุดถ้าไม่จำเป็นนะครับ ผมจะกลั่นกรอง แต่บางสิ่ง
บางอย่างเขาก็จะไปบอกผมถึงที่สวนเลยบางครั้งผมก็มีความข้องใจว่าอะไรก็จะเป็นผมเสีย
หมดว่าไม่ให้เซนบางครั้งท่านนายกฯไปหาผม ผมก็บอกแล้วว่าถ้ามีพิพาทคดีผมจะยังไม่ให้
ท่านนายกฯและท่านปลัดไปนะครับ เจ้าหน้าที่ที่ท่านควรจะมอบให้ไปก็คือ ผอ.กองช่าง อย่าง
เมื่อก่อนก็จะมอบให้ ผอ.กองช่าง ไปเคลียก่อนหรือไม่ก็มอบให้นิติกรหรือว่าสิบเอกทวีศักดิ์ 
เพราะว่าท่านเหล่านี้เขาจะมีความชำนาญโดยที่ท่านไม่ต้องไปเอง อย่างไปขอลายเซ็นชาวบ้าน 
ท่านเป็นนักการเมืองท่านไม่ต้องไปเองและท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้หน้า ดีไม่ดีท่านจะไม่ได้
หน้าเลยนะครับ ผมจะบอกให้ ที่ผ่านมาผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 1 สมัย เป็นผู้บริหารมา 
7 ปี และปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นสมาชิกสภาอีก 1 สมัย ผมก็ไม่ได้ไปนะครับ แม้แต่ถนนสาย        
ป่าหนามเฮ้ียงสาย 1 มีใครเห็นผมไปหรือไม่ครับ ถ้าเขาร้องขอผมมาวันก่อนมีพนักงาน          
ราย นายรังสรรค์ ขอให้ผมไปที่บ้านนางปราณี ผมก็ไปและได้อธิบายความถูกต้องและความ
เป็นจริงให้ฟังเขาก็ยินยอม ผมคงไม่สุ่มเสี่ยงที่จะถือกระดาษ 1 แผ่น เพ่ือไปขอลายเซ็นพ่ีน้อง
ชาวบ้าน ผมไม่ทำนะครับ คนอย่างผมไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพ่ือน ผมเป็นคนมีความจริงใจกับ
ทุกคน วันนี้ที่ผมมีความอึดอัดตันใจก็คือว่า มันไม่ใช่ที่พวกเดียวกันจะมาแทงข้างหลังกันแบบ
นี้นะครับ คือ อย่างเจ้าหน้าที่ผมก็รักทุกคนรักเหมือนน้องผมก็ช่วยกรองให้หมด ถ้าผมไม่กรอง
ให้ท่านอาจจะผิดพลาดเยอะ เพราะว่าประสบการณ์ผมก็ไม่ได้น้อยหน้าเพราะผมไปที่ไหน          
ผมก็ไปเอาความรู้มานะครับ ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้  เพราะผมก็จบปริญญาตรี สาขา        
สหวิทยาการการพัฒนาท้องถิ่น เพราะผมจะรู้ว่าทางไหนที่ดีและทางไหนที่ไม่ดี แล้วท่านก็มา
กล่าวหาว่าผมไปบอกให้ชาวบ้านแบบนี้ ชาวบ้านก็ไม่ได้มาบอกอะไรผม เพราะผมก็ไม่ได้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับชาวบ้านนะครับ ผมก็ได้เตือน ๆ ท่านนายกแล้ว ต้องคิดใหม่ว่าอย่าคิดว่า
ผมจะเป็นคนแบบนั้นนะครับ ถึงผมจะเป็นคนพูดเยอะแต่ผมก็กรองให้ท่านแม้แต่ท่านปลัด
หรือว่าทางเจ้าหน้าที่ผมก็กรองให้หมดนะครับ สุดท้ายก็อยู่ที่ท่านปลัดเพราะว่าบางสิ่ง
บางอย่างเจ้าหน้าที่ที่ไปนั้นก็คือ ผอ.กอง อย่างงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานก็ต้องเอา ผอ.          
กองช่างไปกับนิติกร เจ้าหน้าที่ก็จะมีวิธีการที่จะพูดนะครับ อย่างชาวบ้านถ้าเห็นเจ้าหน้าที่            
มาหาก็จะกลัวแล้วนะครับ ถ้าพวกเราไปก็จะมีผลกระทบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ 
ผมก็ขอฝากท่านประธานสภาไปยังท่านนายกเทศมนตรีด้วย ขอบคุณครับ  
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านกฤษพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
(นายกเทศมนตรี) ราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบล

บ้านถ้ำ ก็ขอขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร เวลาผมมีปัญหาอะไรก็ได้ไปปรึกษาท่าน          
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสและเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับคำชี้แนะ
จากท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร และทางผู้บริหารก็จะได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติให้
ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครบั  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา) 
นายอดุลย์  ไชยวุฒิ  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัด 
(สมาชิกสภา เขต 2) เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ ไชยวุฒิ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมก็ขอฝากท่านประธานสภาไปยังท่านนายกเทศมนตรี         
ว่าคณะผู้บริหารของเรามี 4 - 5 ท่านนะครับ เวลาออกพ้ืนที่หรือว่ามีชาวบ้านฝากบอก            
เรื่องงานมาอย่างที่ท่านรองฯสมบูรณ์ไปหาชาวบ้านอย่างน้อยถ้าได้รับปากกับชาวบ้านไว้แล้ว
ก็ขอให้ท่านรองฯได้จำไว้ด้วยนะครับ เพราะถ้าพวกผมได้ออกพ้ืนที่แล้วได้เจอชาวบ้านก็จะมา
สอบถามพวกผมว่าท่อตรงนี้ก็ได้แจ้งท่านรองนายกฯไปแล้วเป็นอาทิตย์ แล้วพวกผมก็ไม่รู้เรื่อง
ด้วยนะครับ เพราะพวกเรารับอาสามาช่วยชาวบ้าน ถ้ามีอะไรก็ให้เกื้อกันด้วย ผมกน็ับถือท่าน
เป็นพ่อเป็นลุงไม่ใช่ว่าหวังแต่จะมาหาเสียงมันไม่ใช่ เพราะเราก็มาเป็นทีมด้วยกันแล้วก็คือ
บริหารงานร่วมกันและก็ขอฝากไปยังท่าน ผอ. กองทุกกองในส่วนราชการเวลาจะยื่นเอกสาร
เพ่ือเสนอญัตติไม่ว่าจะเป็นการของบประมาณเพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัตินั้น ผมก็              
ขอรายละเอียดที่มันถูกต้องและชัดเจนเรื่องยกมืออนุมัตินั้นมันอยู่ที่สภาจะช่วยกันพิจารณา           
ถ้าได้รับหนังสือไปพวกผมก็จะได้ไปอ่าน คัดกรอง ถ้ามีความผิดพลาดท่านก็จะต้องรู้ก่อนพวก
ผมก่อนประชุมพิจารณาท่านก็จะต้องขอแจ้งที่ประชุมว่าเล่มนี้ หน้านี้ ผิดพลาด เพ่ือขอแก้ไข
ให้มันถูกต้องก่อนที่สภาจะพิจารณาเพราะที่ประชุมสภาแห่งนี้ก็ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็ขอฝาก
ทีป่ระชุมไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านอดุลย์ ไชยวุฒิ ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมบูรณ์ แข่งขัน เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัด 
(รองนายกเทศมนตรี) เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ แขง่ขัน  

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ขออนุญาตกล่าวถึงท่าน สท.กฤษณพันธ์ ผดุงศร ที่ได้
กล่าวหาว่าผมไปขอลายเซ็นชาวบ้านนั้น ผมไปขอลายเซ็นจริง แต่ไปขอลายเซ็นเพ่ือจะย้าย   
เสาไฟฟ้า ตอนนี้รถ JCB เราเสียยังไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าของพ้ืนที่คือแม่ลัดดา ซึ่งพ้ืนที่อยู่
คนละฝั่งถนนและน้ำก็ท่วมถนน เราก็ไปขุดถนนเพ่ือให้น้ำที่หัวสะพานไหลข้ามไปลงลำห้วย 
ตอนนี้ที่ เอาดินไปถมก็น่าจะประมาณ 3 - 4 ดั๊ม ถึงจะเต็มเขาก็บอกว่าขอให้ท่านรองฯ            
เอาดินไปถมก่อน แล้วที่ขุดดินแถว ๆ นั้นก็ไม่มีแล้วรถเราก็เสียบ่อย พอเราจะไปลงหินคลุก
แล้วก็จะขอย้ายเสาไฟฟ้า ถ้าย้ายไปอีก 1 เมตร ก็จะไม่เข้าพ้ืนที่ของเขาเพราะเป็นทางตรง
พอดี จะมีทางโค้งประมาณ 1 เมตร ถ้ารถ JCB ใช้ได้เมื่อไหร่ค่อยไปทำให้เพราะถนนเส้นนั้น
ไม่ได้ผ่านทางไปไร่ของเขาลูกบ่าวของแม่ลัดดาก็เปน็ห่วงเวลาขับรถมาทางโค้ง 
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ก็ประมาณสองเมตรที่จะใกล้กับเสาไฟฟ้านะครับ พอเขาไปหาผมก็มาดูก็เห็นว่าตรงนี้ก็น่าจะ
ย้ายเสาไฟฟ้าให้เขา ถ้าได้เจอช่างฟอร์ดก็จะถามช่างว่าถ้าเราไม่ใส่เสาไฟต้นนั้นจะได้หรือไม่             
ถอดออกเลยไม่ต้องย้าย ผมก็อยากจะย้ายให้นะครับ เพราะไม่ใช่แค่บ้านแม่ลัดดาที่ใช้สัญจร
เส้นนี้ เพราะว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็ใช้ถนนเส้นนี้เหมือนกันคนที่อยากให้ทำก็จะให้ทำ   
แบบปัจจุบันทันด่วนจะไปทำให้ได้อย่างไรครับ เพราะว่ารถที่จะเข้าไปลากก็เข้าไปไม่ได้          
ให้เอารถหกล้อเข้าไปก็ไม่ได้ ทำไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะว่าทุกวันนี้           
รถของเราก็ยังใช้ไม่ได้แตช่าวบ้านก็อยากจะให้เราไปทำให้แบบปัจจุบันทันด่วน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขออนุญาตถามท่านรองฯ ที่ว่าถมนั้นถมถนนหรือว่าถมอะไร นะครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมบูรณ์ แข่งขัน ถมถนนเพราะตรงที่น้ำชอบท่วมบ่อยก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้ เพราะว่าเขาแค่เสียพ้ืนที่ไป 
(รองนายกเทศมนตรี) ประมาณ 1 เมตร ที่จริงก็น่าจะเสียสละตรงนี้นะครับ ถ้าเราไปทำให้ก็จะได้ขุดประมาณ 

8 นิ้ว เท่านั้น แต่ที่ย้ายเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าฯ ก็บอกว่าสมควรที่จะย้าย ผมก็ขอชี้แจงสภา 
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านรองฯสมบูรณ์ ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา) 
นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร  เรียนท่านประธานสภา  นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 2) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร   

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ที่ผมติดใจก็เพราะทำไมถึงว่าเป็นเพราะผมไม่ให้เซ็นเพราะอันที่
จริงผมก็ได้บอกท่านไปแล้วว่าไม่จำเป็นทีจะต้องสุ่มเสี่ยงไปขอลายเซ็น ถ้าสมมุติว่ามอบ่ให้          
นิติกรหรือมอบให้ ผอ.กองช่าง ผมว่าชาวบ้านเซ็นให้อยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามันก็เป็นความ
จำเป็น อันที่จริงถ้าเขาไม่เซ็น ก็จะมาว่าผมว่าเป็นคนไม่ให้เขาเซ็นหรือ ซึ่งผมไม่มีอำนาจ
หน้าที่ที่จะไปบังคับชาวบ้านได้นะครับ และก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าผมจะมีนิสัยเหมือนกับท่านนะ
ครับ หลายๆสิ่ง หลายๆอย่างก็อยากจะให้ท่านได้มองคนในแง่ดีบ้างนะครับ และสิ่งที่ผมถาม 
ผมก็จะได้คัดกรองนะครับ อันที่จริง ถ้าหากเป็นนักการเมือง ถ้ามารยาททางการเมืองเขาก็จะ
ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันนะครับ ยกตัวอย่าง ตัวผมเองเมื่อสมัยก่อนก็ได้ควบคุมดูแลด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานนะครับ และท่านรองฯสมบัติ ท่านก็ไม่เคยมาก้าวก่ายงานผมเลยนะครับ 
ท่านก็จะถามว่าทำได้หรือไม่ ตรงนี้ก็เหมือนกันแทนที่ท่านจะถามท่านรองเขียนทองว่า ช่วงนี้
รถเป็นอย่างไรบ้างใช้ได้หรือยัง เราไปทำตรงนี้ให้ชาวบ้านก่อนได้หรือไม่ ในเมื่อเขาเขียนคำ
ร้องมาแล้ว ท่านไม่ต้องไปคิดเองเออเองนะครับ เพราะว่าบางอย่างท่านก็ไม่สามารถที่จะไป
บังคับลูกน้องของท่านรองเขียนทองได้ เพราะฉะนั้นมันเป็นมารยาททางการเมือง อย่างผมกับ
ท่านรองฯสมบัติก็ทำงานหลายอย่างและท่านรองฯสมบัติท่านก็ได้ควบคุมกำกับดูแลกอง
สาธารณสุขฯ ท่านจะดุด่าว่าลูกน้องของท่านอย่างไร ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวก่ายท่านเลยนะ
ครับ ที่ผมได้แนะนำท่านก็เพราะว่าผมเคยผ่านงานตรงนี้มาก่อนนะครับ แต่มันก็ไม่มีปัญหา
อะไรนะคับ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการพิพาทคดีช่วงที่ผมเป็นรองฯนายก อยู่นั้น แม้แต่การ
ก่อสร้างถนน ผมก็ขออนุญาตเอ่ยถึงบุคคลที่สามนะครับ คือ นายพจน์ คำเชื้อ ที่ได้ถนนอย่าง
พ่อลองก็มีพิพาทคดีกัน อย่างน่ายวัลลภ แก้วช่อฟ้า และอีกหลาย ๆ คน ผมจะไม่ให้ท่าน
นายกฯได้ไปยุ่งไปเกี่ยวเลย ผมจะได้มอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไปดูแลจัดการกรณีมีคดี   
ข้อพิพาทแบบนี้ ผมจะไม่ให้นายกฯเก่งไปเลย เพราะจะเป็นการสุ่มเสี่ยงถ้านักการเมืองไป          
ถ้าหากไปคนเดียวแล้วไม่ได้ลายเซ็น ท่านก็จะมาโทษว่าคนโน้นคนนั้นไม่ให้เซ็นอีก 
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ผมก็อยากจะให้ท่านคิดใหม่ทำใหม่ ซึ่งผมก็ติดใจเรื่องนี้มาหลายวันแล้วเพราะว่าเจ้าตัวเขาปั่น
รถจักยานมาบอกผมว่าท่านรองสมบูรณ์มาบังคับให้แม่เซ็นหรือเปล่า ผมก็ขอนำเรียนไว้เพียง
เท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายนาน ราชเนตร  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่าน 
(สมาชิกสภา เขต 1) ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายนาน ราชเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขออนุญาตเสริมท่านรองฯสมบูรณ์และท่านกฤษณพันธ์ เรื่อง
เสาไฟฟ้า เนื่องจากวันก่อนผมได้ไปหาท่านผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดอกคำใต้ ถ้าหาก
จะย้ายเสาไฟฟ้า ท่านว่าถ้าเป็นที่สาธารณะจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ให้เทศบาลทำเรื่องไปหา         
การไฟฟ้าดออกคำใต้แต่จะไปเสียค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินที่จะต้องดูแลเจ้าหน้าที่ ไฟฟ้า 
ส่วนย้ายเสาไฟนั้นย้ายให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนในเรื่องของโฉนดที่ดินนั้น เจ้าของพ้ืนที่
จะต้องได้ใช้ซึ่งพ้ืนที่ที่ท่านรองฯสมบูรณ์ว่าจะย้ายเสาไฟฟ้านั้น เขาได้มอบให้เป็นที่สาธารณะ
แล้ว แต่ถ้าเข้าล้ำไปในพ้ืนที่อีกหน่อยก็จะได้เสียค่าใช้จ่าย เจ้าของที่ดินก็จะต้องได้ไปจ่าย          
แต่มันจะได้เสียเยอะซึ่งวันก่อน ผมก็ได้เข้าไปกับเลขานุการนายกฯ นายสุริยา ช้างทรัพย์ และ
อีกเรื่องคือการลงหินคลุกมีหลาย ๆ สายที่ว่าเกรดไม่ค่อยดี เวลารถเอาหินลงกองผู้รับเหมา
เกรดเป็นคลื่นทำไม่ค่อยดีมีหลายสายอยู่ ผมก็ขอฝากท่านนายกฯ ว่าครั้งต่อไป ถ้าผู้รับเหมา
มาทำก็ขอให้ทำให้ดี ๆ นะครับ เพราะว่าชาวบ้านก็โทรมาตำหนิท่านสมาชิกสภาหลายท่าน 
และมีอีกสายก็คือสายบริเวณบ้านนายดาวยังเห็นหินกองเป็นคลื่นอยู่ ต่อไปในวันข้างหน้า        
ผมขอเสนอให้คล้องโซ่ล๊อคไว้เลยเวลารถเกรดจะได้ไม่เป็นกอง ๆ นะครับ ถนนจะได้สวยงาม 
ถ้าทำเหมือนทุกวันนี้เสียดายหินครับ ผมก็ขอฝากผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณนายนาน ราชเนตร ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา)    
นายสุวัจน์ แข่งขัน  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัด 
(สมาชิกสภา เขต 1) เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุวัจน์ แข่งขัน   

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีว่าหลังจากที่เทศบาลได้จัดงาน
ลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยเมื่อคืนนี้ ผมขอฝากเรื่องขยะที่บริเวณสวนรุกฯ ซึ่งมีกิจกรรมกว่าจะ
จัดการเรื่องขยะก็ใช้เวลานะครับ เพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลกว่าจะเก็บขยะให้
เรียบร้อยก็ใช้เวลานานมาก ก็ขอให้เร่งเก็บให้สะอาดจะได้งามหน้างามตา ผมก็ขอฝาก        
ท่านนายกฯด้วย ขอบคณุครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านสุวัจน์ แข่งขัน ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
(นายกเทศมนตรี) ราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบล 

บ้านถ้ำ สำหรับเรื่องขยะที่สวนรุกขชาติ ผมก็ได้สั่งการไปแล้วว่าและวันนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะไป
เก็บขยะนำมากองไว้รวมกันแล้ว และก็ให้เจ้าหน้าที่ขับรถขยะไปเก็บในวันนี้แล้ว ขอบคุณครับ  

 
 

/นายศรีคำ.... 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภา) ผมในนามประธานสภาก็ขอขอบคุณท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล 

ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างสูง   
ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ และทำให้การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปี พ.ศ.  2565 ยังเหลืออีก 1 สมัย คือสมัยที่ 4 
จะประชุมในเดือนธันวาคม ตามแผนงานของกิจการสภา ที่ได้วางไว้จะประชุมในวันวันอังคาร
ที่ 20 ธันวาคม 2565 ผมก็ขอแจ้งในที่ประชุมให้ทราบไว้ก่อน ส่วนรายละเอียดเอกสารและ
หนังสือเชิญประชุมจะได้มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผมขอปิดการ
ประชุม ครับ 

 
ปิดประชุมเวลา   14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ลงชื่อ.… 
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(ลงชื่อ)            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นายเชิดพงค์ อัมพุธ) 
       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

  
ด้วย ทางเลขานุการสภาได้ถอดเทปและพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และให้ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้อ่าน
และตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
ตามรายชื่อดังนี้ 

 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
       (นายธวัช  ไชยวุฒ)ิ 
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 2 
 
 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายนาน ราชเนตร) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 1 
 
 
 
(ลงชื่อ)              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                         

                   (นายสกานต ์แปงศรี) 
                                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 2 

 
สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้มีมติเป็นเอกฉันท ์รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ใน 

คราวประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 จึงขอให้ท่านประธานสภา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้ลงลายมอืชื่อ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

 
 
 

(ลงชื่อ)          
 (นายศรีคำ  อินต๊ะสาร) 

              ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 


